



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๑)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๒๕๖๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ที่ได้รับอนุญาตมากกว่า ๑ สถานี กรณีพบการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ผมได้แจ้งสงวนความเห็นเอาไว้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“๑. การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เป็นนโยบายการกำกับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน เนื่องจากได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งการอนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายกำหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องดำเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจว่าทิศทางการกำกับดูแลที่แน่แท้ควรเป็นเช่นไร ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ ทั้งที่ควรใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น

๒. กรณีของสถานีที่ขอต่ออายุตามที่เสนอในระเบียบวาระนี้ ชัดเจนว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำ ความผิดต่อกฎหมายหรือเงื่อนไขการอนุญาต โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านพังราด มีการออกอากาศหลังจากที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่กลับมีการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งแม้จะเป็นการต่ออายุในกรอบเวลาที่น้อยกว่าปกติ (คือ ๖ เดือน) แต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องความเหมาะสม ซึ่งด้วยเหตุผลที่กล่าวอ้างในเรื่องการถือหุ้นไขว้ของกลุ่มธุรกิจ จึงเกรงว่าการระงับใบอนุญาตของสถานีหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานีอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนั้น ไม่ถือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.